

BÁO CÁO
Về Đề án di dời Bến Cảng Hoàng Diệu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Đề án di dời Bến Cảng Hoàng Diệu như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại thông báo số 39/TB-VPCP ngày 11/02/2022 thông báo kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNNTDN) khẩn trương phối hợp lập, thẩm định Đề án đề trình cấp có thẩm quyền trong quý II/2022. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBQLVNNTDN và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Hải Phòng và Đơn vị tư vấn đã khẩn trương hoàn thiện các nội dung Đề án báo cáo UBQLVNNTDN. UBQLVNNTDN có văn bản số 609/UBQLV-CNHT ngày 10/5/2022 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, UBND thành phố Hải Phòng về việc xin ý kiến về các nội dung của Đề án, dự thảo Tờ trình và Quyết định.

Căn cứ ý kiến tham gia của các cơ quan trên, ngày 06/02/2023 UBQLVNNTDN đã có Tờ trình Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc cảng biển Hải Phòng số 109/TTr-UBQLV.

Sau khi xin ý kiến các Bộ Giao thông vận tải, Quốc Phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và UBND TP Hải Phòng, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 3364/VPCP-CN ngày 12/5/2023 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về Đề án gồm 02 nội dung:

“1. Căn cứ nội dung Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu, UBQLVNNTDN chủ động làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND TP Hải Phòng để xem xét các nội dung, kiến nghị tại Văn bản số 109/TTr-UBQLV ngày 06/02/2023 nêu trên theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định pháp luật.

2. *Giao các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc Phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và UBND TP Hải Phòng hướng dẫn UBQLVNNTDN, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trong quá trình triển khai thực hiện việc di dời bến cảng Hoàng Diệu.*”

Hiện nay, Cảng Hải Phòng đang báo cáo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn thực hiện các kiến nghị của Cảng Hải Phòng tại Đề án, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các nội dung theo hướng dẫn.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hồng Minh